



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่ง
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง
สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จึงขอปิด
ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายมานิตย์ มูลเค้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่



อบต.โป่งแพร์
เลขที่รับ 457
วันที่ 18 ก.พ. 2565
เวลา 10:30

ที่ ตม ๐๐๕๘.๓ ขร/๒๓

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๒
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

กองคลัง
เลขที่รับ ๐๔๒
วันที่ 18 ก.พ. 2565
เวลา 11.10

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์

อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ ที่ ขร ๗๘๕๐๔/๑๐๕๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ ที่ ขร ๗๘๕๐๔/๐๐๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์เสร็จแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน นาย ก. อบต. โป่งแพร์
จังหวัดเชียงราย เพื่อโปรดทราบ
ตามที่ ก. อบต. โป่งแพร์
ได้ส่ง ก. อบต. โป่งแพร์
วิมาภพ สำเนา มี ส. ส. ๓๐ ก. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

- น. อบต. โป่งแพร์
นางสาวพิมณี หน่อเรือน
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวศรัทธัย รามสุข)

(นายสุธี มูลสถาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
โทร. ๐ ๕๓๑๗ ๗๔๒๔ โทรสาร ๐ ๕๓๑๗ ๗๔๒๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cri@oag.go.th

- ๗๕๖๕

(นายธนัญชัย หนักดี)

(นายมานิตย์ มูลแก้ว)



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
ความเห็น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเอกรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิมถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารได้จัดเตรียมรายงานประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

หากในการปฏิบัติงานข้างต้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ



• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวไพมณี หน่อเรือน)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

(นางนันทพัทธ์ เผ่ากา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 28 มกราคม 2565

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	39,154,150.72
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	133,160.13
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	8	3,636,226.08
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9	314,696.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	1,900.86
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		43,240,133.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ - ระยะยาว	11	390,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12	17,879,275.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	13	29,516,888.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		47,786,163.25
รวมสินทรัพย์		91,026,297.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้


(นางสาวศรีทัย รอมสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุธี มูลสถาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่


(นายมานิตย์ มูลคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14	18,051.84
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	15	111,895.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>129,946.97</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	16	1,307,543.73
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,307,543.73</u>
รวมหนี้สิน		<u>1,437,490.70</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		75,803,123.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,954,969.74
รายได้สะสม		2,830,713.70
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>89,588,806.46</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>91,026,297.16</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

(นางสาวศรีทัย รวมสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุธี มูลสถาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

(นายมานิตย์ มูลเค้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

Sp.

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	18	265,186.55
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	19	16,229,830.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	20	17,182,855.61
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานได้สังกัด	21	844.80
รวมรายได้		33,678,717.55
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22	13,008,521.04
ค่าตอบแทน	23	167,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย	24	2,475,059.45
ค่าวัสดุ	25	168,461.10
ค่าสาธารณูปโภค	26	225,138.01
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27	3,422,297.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28	12,272,601.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	29	104,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		31,843,778.36
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		1,834,939.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวศรัทธัย รวมสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุธี มูลสถาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

(นายมานิตย์ มูลเค้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564


หมายเหตุ	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รายได้สะสม	(หน่วย : บาท) รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	26,887,846.12	9,981,919.30	-	36,869,765.42
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	4 47,231,804.44	679,617.85	2,803,864.35	50,715,286.64
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	74,119,650.56	10,661,537.15	2,803,864.35	87,585,052.06
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564				
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	19,120.00	-	-	19,120.00
ปรับปรุงระหว่างปี	103,655.70	18,015.51	28,024.00	149,695.21
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1,560,696.76	275,417.08	(1,174.65)	1,834,939.19
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	75,803,123.02	10,954,969.74	2,830,713.70	89,588,806.46

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นตานาง)
 นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวศรัทธัย รวมสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุธี มุตตานาน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์

นายกองดีการบริการส่วนตำบลโป่งแพร์



องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57000

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 32,700,000.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 31,300,000.00 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน 3,380,990.00 บาท และงบประจำ จำนวน 29,319,010.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มี การจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับ เนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใช้ในการบริหารบัญชี
- วิธีการบริหารบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ



ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน	ตามที่	ผลกระทบ	(หน่วย:บาท)
	รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563	จากการถือปฏิบัติ	ตามที่ ปรับปรุงใหม่ ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์			
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	795,000.00	(795,000.00)	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	-	15,138,835.88	15,138,835.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	-	28,241,800.77	28,241,800.77
หนี้สิน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5,325,785.64	(5,325,785.64)	-
ส่วนของทุน			
เงินสะสม	26,887,846.12	47,231,804.44	74,119,650.56
ทุนสำรองเงินสะสม	9,981,919.30	679,617.85	10,661,537.15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน	ตามที่	ผลกระทบ	(หน่วย:บาท)
	รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563	จากการถือปฏิบัติ	ตามที่ ปรับปรุงใหม่ ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	2,823,464.35	2,823,464.35
หนี้สิน	-	19,600.00	19,600.00
ส่วนของทุน	-	2,803,864.35	2,803,864.35

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน นับจาก
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้หมุนเวียน หมายถึง เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่จะครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี เป็นเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลภายนอกกู้ยืมจากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ แสดงรายการตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

5.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น หมายถึง ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีค้างชำระค่าสินไหมทดแทนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิด ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แสดงรายการตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง หมายถึง สินทรัพย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ

5.6 ลูกหนี้ - ระยะยาว

ลูกหนี้ระยะยาว หมายถึง เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่จะครบกำหนดชำระคืนภายหลัง 1 ปี เป็นเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลภายนอกกู้ยืมจากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ แสดงรายการตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน

อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ หมายถึง ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561) ซึ่ง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

อาคารถาวร	40	ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	12	ปี
สิ่งก่อสร้าง		
- ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	25	ปี
- ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	12	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7	ปี
- ยกเว้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	20	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7	ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	4	ปี
- เครื่องจักรกล	10	ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	4	ปี
- เครื่องจักรกล	10	ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	4	ปี
- เครื่องจักรกล	10	ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	10	ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	10	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	3	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3	ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	3	ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	3	ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	10	ปี
ครุภัณฑ์สนาม	3	ปี

กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือจากการกำหนดอายุการใช้งานครั้งแรก

5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือสินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน แสดงมูลค่าตามราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

สินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำ รายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้

ถนนคอนกรีต	20	ปี
ถนนลาดยาง	10	ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	50	ปี
เขื่อนดิน	50	ปี
เขื่อนปูน	80	ปี
อ่างเก็บน้ำ	80	ปี

กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือ จากการกำหนดอายุการใช้งานครั้งแรก

5.9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทำในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค้างจ่าย ค่าจ้างค้างจ่าย รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้นำส่งให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็น รายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564

5.10 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกำหนด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือ ที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม จะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม ภายในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย เงินค่ารักษาพยาบาล เงินประกันสัญญา แสดงรายการตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

5.11 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกำหนด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือ ที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม จะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม ภายในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ประกอบด้วย เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เงินประกันสัญญา แสดงรายการ ตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

5.12 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง จากรายได้ภาษีอากร ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จาก สินทรัพย์ เป็นต้น แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.13 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม **กำหนดมูลค่าต้อง** เป็นต้น

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ


5.14 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภทที่รัฐบาลอุดหนุนหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.15 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน แสดงเป็นรายได้หน่วยงานภายใต้สังกัด

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเกศรินทร์ บินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ



หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

เงินฝากสถาบันการเงิน	29,447,743.57
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน	9,706,407.15
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>39,154,150.72</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย:บาท)

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	120,000.00
รายได้ค้างรับ	13,160.13
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>133,160.13</u>

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึง กำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
2564	120,000.00	-	-	120,000.00

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	3,636,226.08
รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	<u>3,636,226.08</u>

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สำเนาถูกต้อง

(หน่วย:บาท)

วัสดุคงคลัง	314,696.12
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>314,696.12</u>

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

ได้มีการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับโควิด-19 เป็นวัสดุคงคลัง จำนวน 15,190.- บาท เป็นชุดป้องกัน
ความปลอดภัย (PPE) คลอรีน น้ำยาออมนิไซด์ สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,900.86
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>1,900.86</u>


หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ - ระยะยาว

	(หน่วย:บาท)
เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	510,000.00
หัก ส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	120,000.00
รวมลูกหนี้ - ระยะยาว	<u>390,000.00</u>

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย:บาท)
ที่ดิน	1,180,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20,579,625.13
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(4,909,438.45)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>15,670,186.68</u>
ครุภัณฑ์	1,521,730.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(492,641.60)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	<u>1,029,088.40</u>
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>17,879,275.08</u>

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

	สำเนาถูกต้อง	(หน่วย:บาท)
ถนน		39,983,999.15
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)	(15,383,378.80)
ถนน (สุทธิ)	นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ	<u>24,600,620.35</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		8,519,032.07
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		(3,602,764.25)
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)		<u>4,916,267.82</u>
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		<u>29,516,888.17</u>

JK

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย:บาท)

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,769.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,282.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	8,000.00
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>18,051.84</u>

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

เงินรับฝากอื่น	74.13
เงินประกันสัญญา	111,821.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>111,895.13</u>

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

(หน่วย:บาท)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,012,728.73
เงินประกันสัญญา	294,815.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>1,307,543.73</u>

หมายเหตุ 17 ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนรวม 8,000,000 บาท

สำเนาถูกต้อง

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

รวม

(นางสาวเกศรินทร์ บินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

(หน่วย:บาท)

799,000.00

799,000.00

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุ 18 รายได้จัดเก็บเอง

(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษี	74,142.12
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,865.00
รายได้ค่าปรับ	49,978.50
รายได้ใบอนุญาต	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	130,669.31
รายได้อื่น	5,131.62
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>265,186.55</u>

หมายเหตุ 19 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษีรถยนต์	714,454.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	8,737,537.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,998,290.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,960.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	3,697,900.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	35,190.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,413.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	940,053.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,030.00
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	<u>16,229,830.59</u>

หมายเหตุ 20 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย:บาท)

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,343,839.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	44,016.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	795,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	<u>17,182,855.61</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

หมายเหตุ 21 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

(หน่วย:บาท)

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้อื่น	844.80
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	844.80
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	<u>844.80</u>

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,912,058.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,751,520.00
เงินค่าครองชีพ	108,960.00
โบนัส	623,920.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,150.00
เงินวิทยฐานะ	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	323,682.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,921.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,408.43
ค่าเช่าบ้าน	353,581.61
เงินเพิ่ม	84,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>13,008,521.04</u>

หมายเหตุ 23 ค่าตอบแทน

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	167,700.00
รวมค่าตอบแทน	<u>167,700.00</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

หมายเหตุ 24 ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	97,610.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	20,069.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	867,655.26
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	56,330.48
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,263,464.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,675.00
ค่าเช่า	27,476.71
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	71,890.00
ค่าประชาสัมพันธ์	14,344.00
ค่าใช้สอยอื่น	41,545.00
รวมค่าใช้สอย	<u>2,475,059.45</u>

หมายเหตุ 25 ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)

ค่าวัสดุใช้ไป	<u>168,461.10</u>
รวมค่าวัสดุ	<u>168,461.10</u>

ได้มีการใช้วัสดุคงคลัง เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด - 19 ดังนี้

1. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในสำนักงาน และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ จำนวน 2,670.-บาท
2. ชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) น้้ายาออมนิไซด์ สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,010.- บาท

หมายเหตุ 26 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า	142,924.03
ค่าน้ำประปาและบาดาล	6,350.00
ค่าโทรศัพท์	2,165.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,716.30
ค่าบริการไปรษณีย์	2,982.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	<u>225,138.01</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

หมายเหตุ 27 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย:บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	603,000.42
ครุภัณฑ์	182,837.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,636,458.91
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>3,422,297.25</u>

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	1,451,199.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	7,660.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	27,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	9,637,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	378,369.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	42,545.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	113,114.40
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>11,677,088.30</u>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	595,513.21
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	<u>595,513.21</u>
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>12,272,601.51</u>

หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น	104,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>104,000.00</u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเกศรินทร์ บินตานาง)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

